



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอแม่แตงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอแม่แตงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๐ แห่งประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุด ตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้แนบท้ายประกาศนี้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ แต่ถ้ามีการเลือกสรรใน ตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น อันยกเลิกการขึ้นบัญชี คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในเวลาที่ยังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ กำหนด

๓. การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความสมัครใจและคุณสมบัติทั่วไปและ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจพบว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่าง หนึ่งจะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันรับสมัครและไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง หรือหากได้รับการแต่งตั้งไปแล้วจะ พิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จะแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ไม่ก่อนวันที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ท่าหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒)

\*\*\*\*\*

ตำแหน่ง คณงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) สังกัด กองคลัง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อผู้สมัครสอบ	ผลคะแนน	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวปิยะมาศ จอมหงษ์	๘๙.๘๐	
๒	๐๐๒	นางสาวจุฬาลักษณ์ กลิ่นอัม	๘๔.๔๐	

ตำแหน่ง คณงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัสดุ) สังกัด กองคลัง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อผู้สมัครสอบ	ผลคะแนน	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวสุภาลัย หงษ์เพชร	๘๙.๘๐	
๒	๐๐๒	นายราชนันท์ บัวเขียว	๘๙.๔๐	
๓	๐๐๓	นางสาวสุภาณี เพตะเชื้อ	๘๗.๘๐	

(ลงชื่อ)



( นายสุนทร ท่าหาญ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่